

Vắc-xin COVID-19 dành cho trẻ em

Các Phản ứng Phụ và Những gì Sẽ Xảy ra



Vắc xin đã làm giảm thiểu đáng kể nhiều bệnh ở trẻ em, chẳng hạn như bệnh bạch hầu, bệnh sởi, và bệnh thủy đậu.

Một số bệnh, chẳng hạn như bại liệt, đã được loại bỏ ở Hoa Kỳ do vắc-xin có hiệu quả.

Hầu hết các phản ứng phụ của vắc-xin thường nhỏ và tồn tại trong thời gian ngắn.

Các phản ứng nghiêm trọng với vắc-xin là cực kỳ hiếm gặp và không có phản ứng phụ nghiêm trọng nào được ghi nhận trong các thử nghiệm lâm sàng COVID-19.

Tác dụng phụ tạm thời đối với trẻ 6 tháng tuổi trở lên là tương tự như ở trẻ lớn hơn và người lớn.

Con quý vị có thể bị đau cánh tay tạm thời, đau đầu và mệt mỏi hoặc đau nhức trong một ngày hoặc vài ngày.

Viêm cơ tim là một phản ứng phụ cực kỳ hiếm gặp do vắc-xin và phổ biến hơn ở những người bị nhiễm COVID-19.

Hầu hết các trường hợp ở mức độ nhẹ được báo cáo ở thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi sau khi tiêm vắc-xin và mọi người thường tự khỏi hoặc cần được điều trị ở mức tối thiểu. Không có trường hợp viêm cơ tim nào được ghi nhận trong quá trình thử nghiệm lâm sàng ở trẻ từ 3-11 tuổi.

CÁC LOẠI VẮC-XIN COVID-19 BẢO VỆ CON QUÝ VỊ KHỎI BỊ BỆNH NGHIÊM TRỌNG.

Nguy cơ gặp các phản ứng phụ nghiêm trọng thấp hơn nhiều so với nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do virus COVID-19 gây ra.



Tôi có thể đưa con tôi đi tiêm vắc-xin COVID-19 ở đâu?

Bắt đầu ở bất cứ nơi nào mà con quý vị thường nhận được dịch vụ chăm sóc — như bác sĩ nhi khoa và văn phòng bác sĩ. Đối với vắc-xin COVID-19, các nhà thuốc cũng có vắc-xin cho trẻ 3-11 tuổi.

Truy cập [MySpot.nc.gov](https://www.myspot.nc.gov) để tìm một địa điểm tiêm vắc-xin ở gần.



Con tôi có cần nghỉ học ở nhà không?

Mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau, nhưng trẻ có thể bị đau hoặc mệt mỏi. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc đưa con quý vị đi tiêm vắc-xin khi trẻ có thời gian nghỉ ngơi trong một ngày hoặc lâu hơn.



Liệu con tôi có được tiêm vào tay hay chân không?

Chúng tôi khuyến nghị tiêm ở cánh tay hoặc đùi, tùy thuộc vào độ tuổi của con quý vị.